



ณัฐวัฒน์ หาญกล้า

หรือถ่านหินจะซ้ารอย? ๒

เป็นเรื่องให้คนสนใจขึ้นมาอีกรอบ จากกระแสจับกุมตัวแกนนำคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ อ.เทพา จ.สงขลา ที่ออกมาคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา กำลังการผลิต 2,000 เมกะวัตต์ ที่เป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.

หลังจากที่โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่กำลังการผลิต 800 เมกะวัตต์ ต้องเข้ากระบวนการใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มทำรายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (อีไอเอ) และรายงานการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (อีเอชไอเอ) ต้องผ่านกระบวนการของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ใหม่ทั้งหมด ซึ่งก็คาดว่าจะใช้เวลาอีกเนิ่นนานหลายปี เหมือนกับถูกพับแผนไป

แต่เมื่อฝ่ายรัฐบาลก็มีความกังวลว่าภาคใต้จะมีไฟฟ้าใช้ไม่เพียงพอในอนาคตอันใกล้นี้ เหมือนที่เคยพูดๆ มา จะเริ่มเดินหน้าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาขึ้น ตามคำกล่าวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่พูดไว้เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2560 ว่าให้เดินหน้าต่อ เพราะประเทศไทยมีการล่าช้ามา 2 ปีแล้ว ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้อาจจะไม่มีไฟฟ้าไม่เพียงพอ และยังไม่มีแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มั่นคงด้วย

จึงเกิดเหตุปะทุจนเป็นเรื่องเป็นราว เนื่องจากเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานี ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี คัดค้านไม่เอาโรงไฟฟ้าเทพา โดยใช้เหตุผลที่ว่าตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยมีการพูดคุยระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายคัดค้านว่าจะเริ่มดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าเลยสักครั้ง

และอ้างว่าการศึกษาอีไอเอของท่าเทียบเรือขนถ่านหินมีความบกพร่องไม่ครอบคลุม และไม่ตรงกับข้อมูลจริง รวมถึงรัฐบาลมีการเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้อนุมัติสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินโดยไม่รอให้อีไอเอของท่าเรือขนถ่านหินผ่านก่อน ซึ่งชาวบ้านกว่า 1,000 คนจะต้องได้รับผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้าครั้งนี้ และต้องย้ายจากพื้นที่ก่อสร้างออกไป ซึ่งภายในรัศมี 1 กิโลเมตร มีทั้งชุมชน ชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ามากถึง 4,000 คน

ซึ่งการรวมตัวคัดค้านดังกล่าว นำพามาสู่การจับกุมตัวแกนนำที่ออกมาคัดค้าน จนทำให้เป็นกระแสในสื่อต่างๆ อย่างมากมาย ซึ่งบางคนก็มองว่าเหมาะสม และอีกฝ่ายก็มองว่าไม่สมควร เมื่อพูดถึงสิทธิมนุษยชน ซึ่งจากคำกล่าวของ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งแจงกรณีนี้ว่า ในวันที่ พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี มารับมอบหนังสือกับฝ่ายผู้ชุมนุม

แต่ถูกปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าต้องการพบนายกรัฐมนตรี อย่างเดียวเพื่อรับข้อเสนอไปปฏิบัติแม้ตำรวจบอกว่าต้องคุยกันด้วยเหตุผล แต่ผู้ชุมนุมกลับใช้อารมณ์ด้วยการนอนตีโป่งกลางถนนแล้วพยายามฝ่ากลุ่มตำรวจมาเพื่อรอดักนายกรัฐมนตรีที่โรงแรมบีพี สมิทธา จึงเกิดเหตุปะทะกัน แต่จริงๆ แล้วผู้ชุมนุมเอาตัวมธงตีตำรวจจนแตกไปสองนาย แต่ภาพที่ออกไปดูคล้ายกับว่าตำรวจไปทำร้ายประชาชน แต่หลังจากนั้นก็มีการปล่อยตัวแกนนำดังกล่าวมาได้ โดยศาลจังหวัดสงขลาอนุญาตให้ประกันตัวแกนนำทั้ง 15 คน

คำถามจึงเกิดขึ้นมากมายในสังคมว่าเรื่องดังกล่าว ฝ่ายรัฐบาลเองทำรุนแรงเกินไปหรือไม่ และข้ออ้างของกลุ่มคัดค้านนั้นเป็นเรื่องที่เชื่อถือได้ไหม แต่แว่วมาว่าตัวแกนนำกลุ่มคัดค้านบางคนก็ไม่ใช่คนในพื้นที่อำเภอเทพา แต่มาจากถิ่นอื่นๆ ซึ่งนี่คือการปั่นกระแสหรือเบส่า เหมือนกลุ่มคัดค้านก็จะไม่ฟังฝ่ายใดทั้งสิ้น เดินหน้าอย่างหัวชนฝา

ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลเองก็พยายามจะสื่อสารให้หลายฝ่ายเข้าใจ แต่อาจจะไม่ทั่วถึง โดย กฟผ.ผู้รับผิดชอบโครงการเคยออกมาบอกหลายครั้งแล้วว่าการสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้เป็นเรื่องที่จำเป็นที่สุด ไม่อย่างนั้นจะต้องพึ่งพาจากภาคอื่นๆ หรือต้องเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่มีราคาแพง และ กฟผ.ก็เคยออกมาบอกหลายครั้งว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินในปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีสะอาด ปลอดภัยกับทั้งชุมชนและสิ่งแวดล้อม เดินเครื่องด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ซึ่งจากคำพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ เมื่อวันที่ 29 พ.ย.ที่ผ่านมาก็ยืนยันว่า ขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้ตัดสินใจใดๆ ที่จะดำเนินทุกขั้นตอนทางกฎหมาย และพร้อมยินดีรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายก่อนตัดสินใจ

ไม่รู้ว่าจะเรื่องนี้จะจบอย่างไร แต่ก็มีหลายฝ่ายแอบหวังว่า ถ้าพลังของกลุ่มคัดค้านรุนแรงมาก รัฐบาลชุดนี้อาจจะสั่งให้ทบทวนแผนก่อสร้างโรงไฟฟ้าอีกรอบ ผ่านการศึกษารายงานต่างๆ ใหม่ เหมือนโรงไฟฟ้ากระบี่ที่ผ่านมา และส่งผลให้ภาคใต้ของประเทศไทยอาจจะยังไม่มีโรงไฟฟ้าเกิดเลยในช่วงเวลาใกล้ๆ นี้